



ประกาศคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประเภทคณาจารย์ประจำคณะของคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่คณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีประกาศคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยรับสมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำคณะ ของคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงมีประกาศคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะ ของคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ ๒) และกำหนดวันประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้อง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว คณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะ ของคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

ตำแหน่งกรรมการ ประเภทคณาจารย์ประจำ

ซึ่งคณาจารย์ประจำเลือกคณาจารย์ประจำในคณะ คณะละหนึ่งคน

หมายเลข	ชื่อ - สกุล
คณะวิทยาการจัดการ	
๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล
๒	รองศาสตราจารย์ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิษฐา หุ่นเกษม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสธรรมา เครือเมฆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะดำเนินการเลือกให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจัดให้มีการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันพุธที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ (อาคาร ๓๗) ชั้น ๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(รองศาสตราจารย์ประกาศิต โสไกร)

ประธานกรรมการเลือกสภาคณาจารย์และข้าราชการ